
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (2/2564) 
วันศุกร์ท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา ๐๙.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายวสันต์ วิเชียร ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๒. นางลักขณา ศรีดวงอินทร์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๓.   นายอุสมาน สมัครไทย สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๔. นายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๕.   นายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๖. นางสาวมัญชรี ชัยพิมาน สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๗.   นางอนงค์ โพธิ์พันธ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 
๘. นางสาววรรัตน ์ พิบูลย์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒ 
๙. นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒ 
๑๐. นายเรวัต ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 
๑๑. นายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒ 
๑๒.   นางกัญญาภัทร บุดดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๒. พันตำรวจโทสวัสด์ิ หล้ากาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๓. นางวันวิศาษ ์ เรืองเดชณรงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๔. ร้อยตำรวจเอกนิคม ศรีดวงอินทร์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๕. นางบุปผา  ปาลีกุย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๖. นายบุญเท่ียง  อินทะไชย ท่ีปรึกษาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๗. นายวังนคร  ไชยมงคล ท่ีปรึกษาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๘. นางสาวบงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย 
๙.   นายนพดล บุญมา                 รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย 
๑๐. นางสาวจตุพร โกศลกาญจน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๑. นายกฤษฎา รัตนประภากานต์    ผู้อำนวยการกองช่าง 
๑๒.   นายสุรินทร์ โท๊ะยะ                 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
๑๓. นางสาวศิริขวัญ     แก้วใจ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๔. นายคณิน ประทุม หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๑๕. นางสาวภมรจันทร์ มณีเดช นิติกร 
๑๖. นายสุเทพ พงศ์วีระกวนิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 
๑๗. นางสาวยุวลี นนัทแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 
๑๘. นางสาววรารัตน ์ ปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 7 

 
 
 
                  2/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม  
เวลา ๐๙.02 น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 

          เลขานุ ก ารสภาเทศบาลตำบลหนองหอย  ได้ต รวจราย ช่ือ ผู้ เข้ าประ ชุม               
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำท่ีและประธานสภาฯ      
กล่าวเปิดการประชุม 
 
เร่ืองที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบ 

ตามท่ี คณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี 49/2564 เมื่อวันท่ี 
27 เมษายน  2564 ประกาศผลการเลือก ต้ั งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย              
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ซึ่งทุกท่านได้รับเอกสารประกาศผลการเลือกต้ัง
ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น นายกเทศมนตรีฯ จึงต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ ตามระยะเวลา
ท่ีกฎหมายกำหนด 
 
การแถลงนโยบายของ นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย              
ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
มาตรา 48 ทศ วรรคแรก ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ีให้ประธานสภาเรียกประชุมสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล        
โดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547      
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 123 วรรคแรก เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลง
นโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน         
ขอเชิญท่านประสานฯ  

 
เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1  
ในระเบียบวาระนี้ผมอยากสอบถามเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ            

ครั้งแรกท่ีผ่านมา ซึ่งผมเห็นว่าควรจะมีการรับรอง หรือหากยังไม่มีการรับรองท่านควรแจ้งว่า
จะนำไปรับรองในการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป หากท่านไม่ระบุให้ชัดเจนถือว่าเป็นโมฆะ     
ผมจึงขอฝากเรื่องนี้ด้วย 

 
รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผ่านมา ผมได้ตรวจสอบแล้วซึ่งขณะนี้ยังดำเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ท่านสมาชิก
สภาฯ รับรองต่อไป 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1  
ท่านประธานสภาฯ ควรแจ้งในท่ีประชุมว่าจะนำไปรับรองในการประชุมสภาฯ      

ครั้งต่อไป 
 

ตามท่ีนำเรียนในเบื้องต้น หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้รับรองต่อไป เรียนเชิญท่านนายกฯ แถลงนโยบายต่อสภาฯ
ครับ                                                                                    3/นางจีรพรฯ.. 



 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีตำบล
หนองหอย 
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เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอยท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหนองหอยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบล                
หนองหอย  

ตามท่ีเทศบาลตำบลหนองหอย โดยคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล
หนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอยครบตามจำนวนแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖    
และแก้ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ี                
ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย      
ต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศผลการเลือกตั้ง 
ซึ่งในวันนี้ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้วนั้น 

ข้าพเจ้า นางจีรพร หวันแดง นายกทศมนตรีตำบลหนองหอย ได้กำหนด
แนวนโยบายในการบริหารงานใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนและ            
ความเจริญของตำบลหนองหอยเป็นสำคัญ โดยนโยบายเป็นแนวทางการพัฒนาไว้ ๖ ด้าน 
ประกอบด้วย 

- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
- การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
- การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
- การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
- การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร 

โดยมีรายละเอียดของนโยบาย ดังนี้ 
๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑ .๑  พัฒ นา ก่อสร้าง ปรับปรุง  โครงสร้างพื้ นฐานและสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้ท่ัวถึงได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และความเหมาะสมในการดำเนินชีวิต
ของประชาชน 

    ๑.๒ พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการน้ำภายในตำบลหนองหอยให้ได้
มาตรฐานและเช่ือมต่อกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน 

    ๑.๓ พัฒนาภูมิทัศน์เมือง รวมถึงเส้นทางสัญจรภายในตำบลให้เป็นระเบียบ 
สวยงาม พร้อมท้ังอนุรักษ์ พื้นฟู รักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 

2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
2.1 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

จัดหาแหล่งเงินทุน พัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน และผลักดัน            
การดำเนินโครงการ กองคนเตียว 

 
 
                                                                                  4/2.2 พัฒนา.. 
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2.2 พัฒนา ส่งเสริม สร้างหลักประกันชีวิตขั้นพื้นฐานให้ประชาชนพร้อม       
จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการแก่ ผู้สูงอายุ              
ผู้พิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเช้ือโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2.4 ส่งเสริมการออกกำลังกาย และกิจกรรมกีฬา ให้แก่ประชาชน 
2.5 พัฒนาระบบการให้บริการของฌาปนสถานในความรับผิดชอบของเทศบาล

ตำบลหนองหอยอย่างเป็นระบบ 
2.6 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และจัดต้ังศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด           

เพื่อช่วยเหลือ ดูแล และรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
2.7 ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และความเท่าเทียมกัน                 

ในทุกกลุ่มวัย 
3. นโยบายด้านสาธารณสุข 

3.1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน  บริการด้านสาธารณ สุขในการป้องกัน                 
การควบคุม และเฝ้าระวังโรค การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน  รวมถึง   
การช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ หรือโรคอุบัติใหม่ 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข  การเข้าถึงบริการ            
ด้านสุขภาพของประชาชนตำบลหนองหอย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง  

3.3 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และยกระดับการปฏิบัติงานด้านบริการสุขภาพ                  
ให้แก่แกนนำสุขภาพตำบลหนองหอย 

4. นโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
4.1 พัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

ตำบลหนองหอย ให้มีมาตรฐาน และส่งเสริมให้มีการจัดบริการต่าง ๆ ท่ีอำนวยความสะดวก
ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลหนองหอย  อาทิ รถรับ-ส่งนักเรียน            
เป็นต้น 

4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

4.3 ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์การเรียนชุมชน  และการเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
5.1 พัฒนา และส่งเสริมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ

และรวดเร็ว 
5.2 ส่งเสริม พัฒนา และแก้ไข ระบบการบริหารจัดการขยะ ส่ิงปฏิกูล น้ำเสีย 

จากท้ังต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงปลายทางอย่างถูกต้อง เป็นระบบ มีมาตรฐาน และ           
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

5.3 รณรงค์ ป้องกัน และสร้างความตระหนักในการจัดการ และลดระดับความ
รุนแรงของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 มลพิษทางอากาศ 

5.4 พัฒนา และดูแลแหล่งน้ำสาธารณะให้สะอาด ลดการเกิดมลพิษในแหล่งน้ำ
ชุมชน 

 
                                                                           5/6.นโยบาย.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ ฯ 
ประธานสภา ฯ 
 
 
 
 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
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6. นโยบายด้านการบริหารและจัดการองค์กร 

1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการบริหารและ
พัฒนาเทศบาล ทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ            
ร่วมตรวจสอบ 

1.2 พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของบุคลากร สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
เพิ่มขวัญกำลังใจ จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรอย่างท่ัวถึงตามสิทธิ       
ท่ีพึงได้รับตามกฎหมาย 

1.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

1.4 ส่งเสริมและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานท่ีปฏิบัติงานให้เพียงพอ
และทันสมัยเพื่อความสะดวก รวดเร็ว เอื้อต่อการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1.5 พัฒนา ยกระดับศูนย์บริการประชาชน ให้เป็นศูนย์บริการกลางในการ
ขอรับบริการสาธารณะจากภาครัฐของประชาชน แก้ไขไกล่เกล่ียปัญหาความเดือดร้อน 
รวมถึงข้อพิพาทภายในชุมชน 

1.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชนให้มีความ
รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย ถูกต้อง และเป็นธรรม 

คำแถลงนโยบาย ท่ีได้นำเรียนต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอยได้รับทราบนั้น 
เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาสำคัญ ท่ีจะนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมโครงการอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งการจะขับเคล่ือนนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ และบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ      
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตำบลหนองหอยทุกท่าน 
รวมถึงประชาชน และทุกภาคส่วนของตำบลหนองหอย ท้ังนี้ ก็เพื่อพัฒนาตำบลหนองหอย 
ใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข   

ข้าพเจ้า ขอปวารณาตน จะต้ังใจบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อุตสาหะ 
และทุ่มเท ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของความถูกต้อง ภายใต้กรอบอำนาจ
หน้าท่ีท่ีกำหนดไว้ตามกฎหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม         
นำความเจริญให้เกิดข้ึนกับตำบลหนองหอยอย่างยั่งยืนต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ 

 
ขอบคุณท่านนายกฯ และเมื่อนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547         
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ 123 วรรคสอง เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบาย      
ต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการให้สมาชิกท้องถิ่นซักถามและอภิปราย
รวมกัน เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นไป           
 

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาฯ เขต 1  
ขออนุญาตเรียนถาม ตามท่ี ท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบาย ในเรื่องของแผน          

พัฒนาตำบลหนองหอยท้ังหมด ท่านได้รับทราบมาจากไหน ตรงตามความต้องการ          
ของประชาชนหรือไม่ และแผนพัฒนาดังกล่าวจะดำเนินการได้จริงหรือไม่ 

                                                                            6/นายประสานฯ.. 



 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีตำบล
หนองหอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
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เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1  
ผมขอช่ืนชมและดีใจท่ีเทศบาลตำบลหนองหอย มีส่ิงดีๆ เกิดขึ้น ตามท่ีท่านนายกฯ 

แถลงนโยบายการปฏิบั ติงานในภาพรวมจำนวน 4 ปี ซึ่ งมีน โยบายท้ัง ส้ิน 6 ด้าน         
ฉะนั้นความเจริญต้องมาสู่ตำบลหนองหอยแน่นอน และประชาชนต้องได้รับส่ิงดีๆ         
อย่างแน่นอน อีกประการหนึ่งกระผมเข้ามาเป็นสมาชิกสภาฯ ผมไม่ได้เป็นยาฆ่าหญ้าแต่จะ
มาเป็นปุ๋ย ปุ๋ยของผมไม่ใช่ปุ๋ยเคมีแต่เป็นปุ๋ยคอก แม้จะมีกล่ินเหม็นและไม่น่าดู แต่ผมจะ
รักษาดินและรักษาประชาชนให้ดีท่ีสุด ขอบคุณครับ 
 

เชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงต่อสมาชิกสภาฯ ครับ  
 
 

เรี ยน ท่ านป ระธาน สภาฯ  และสมา ชิกสภาฯ ดิ ฉัน น าง จีรพ ร หวั น แดง 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 

ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ สอบถามเกี่ยวกับท่ีมาของนโยบายท่ีได้แถลงไปในวันนี้           
ขอนำเรียนว่า นโยบายการบริหารเป็นนโยบายท่ีได้มาจาก  

ข้อ 1 ประสบการณ์ตรงของตัวข้าพเจ้า เนื่องจากเคยปฏิบัติงานอยู่ในพื้นท่ีตำบล
หนองหอยมาประมาณ 30 ปี ท้ังด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และในเรื่องของส่ิงแวดล้อม 
ทำให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น และทราบถึงความต้องการของประชาชนในตำบลหนองหอย
เป็นอย่างดี 

ข้อ 2 จากสมาชิกกลุ่มหนองหอยก้าวหน้า ท่ีได้มีการสะท้อนปัญหาของแต่ละท่าน
ในพื้นท่ีให้กับแนวทางการบริหารของนายกเทศมนตรี 

ข้อ 3 จากการทำแบบสอบถามของประชาชนในตำบลหนองหอย โดยสุ่มตัวอย่าง 
ประมาณ 30% ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามได้สะท้อนปัญหาให้ทราบ คณะบริหาร        
จึงนำมาเขียนเป็นนโยบายตามท่ีประชาชนได้กรอกแบบสอบถามดังกล่าว 

ข้อ 4 จากการลงพื้นท่ีซึ่งได้มีการทำโฟกัสกรุ๊ป คือการประชุมแบบกลุ่มย่อย ต้ังแต่  
หมู่ท่ี 4 , หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 ได้มีการเชิญประชาชนในกลุ่มตัวอย่างมาแสดงความคิดเห็น 
เพื่อสะท้อนปัญหาความต้องการ จึงนำมากำหนดเป็นนโยบายขอกลุ่มหนองหอยก้าวหน้า 
และนำมาเป็นนโยบายท่ีนำมาแถลงให้กับสภาเทศบาลตำบลหนองหอยในวันนี้ ขอบคุณค่ะ 
 
เร่ืองอื่นๆ 

- พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เป็นคณะกรรมการ           
ตรวจรายงานการประชุม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น             

พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ 105 
ภายใต้ข้อบังคับ 103 และ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล    
ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่
กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ข้อ 107 
ภายใต้ข้อบังคับ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นฯ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม้น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่น      

                                                                                 7/เป็นผู้เสนอ.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
นางสาวมัญชรีฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
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เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอช่ือให้เสนอโดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติ
เป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีเลือกตาม ข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่ีประชุมมีความเห็นว่าเราควรมีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมท้ังหมดกี่คน จำนวนต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 7 คน ผมขอ
ทราบความเห็นครับ เชิญท่านทองคำฯ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาฯ เขต 1  
ผมเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 คน 

 
มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการฯเพิ่มเติมอีกหรือไม่     

หากไม่มีผมขอคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามท่ีสมาชิกสภาฯ เสนอมา     
คือจำนวน 3 คน โดยจะมีการคัดเลือกทีละคน ขอสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ      
ผู้ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 1  
 

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาฯ เขต 1  
ขอเสนอท่านวรรัตน์ พิบูลย์พันธ์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 1  

ผู้รับรอง จำนวน 2 คน 
นางสาวมัญชรี  ชัยพิมาน      สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

          นางสาวกฤษฎาพร  รินจ้อย   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 

มีท่านใดต้องการเสนอช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 1 เพิ่มเติม
อีกหรือไม่หากไม่มี ขอสรุปและถือว่า ท่านวรรัตน์ พิบูลย์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หนองหอย เขต 2 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 
           ต่อไปขอให้ ท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ผู้ ท่ีจะปฏิบั ติหน้าท่ี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 2  
 

เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวมัญชรี ชัยพิมาน สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอเสนอ 
ท่านกฤษฎาพร รินจ้อย เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 2 

ผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน 
 นายอุสมาน  สมัครไทย สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
 นายเรวัต    ปัญญา      สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 
มีท่านใดต้องการเสนอช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 2 เพิ่มเติม

อีกหรือไม่หากไม่มี ขอสรุปและถือว่า ท่านกฤษฎาพร รินจ้อย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หนองหอย เขต 2 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 

ต่อไปขอให้ ท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ผู้ ท่ีจะปฏิบั ติหน้าท่ี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 3 

 
 

                                                                                   8/นายสุรจักษ์ฯ.. 



 
 
นายสุรจักษ์ฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีตำบล
หนองหอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
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เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
เขต 2 ขอเสนอท่านอุสมาน สมัครไทย เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 3 

ผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน 
นางสาววรรัตน์  พิบูลย์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 2 
นางอนงค์  โพธิ์พันธ์ทอง     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 2 
 
มีท่านใดต้องการเสนอช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 3 เพิ่มเติม

อีกหรือไม่หากไม่มี ขอสรุปและถือว่า ท่านอุสมาน สมัครไทย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หนองหอย เขต 1 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 

 
เรื่องต่อไปขอแจ้งเกี่ยวกับงานสาธารณะท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ร้องขอให้เทศบาล

ดำเนินการแก้ไข หากเป็นเรื่องเล็กน้อย เช่น การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ท่านสามารถ
ถ่ายรูปส่งไปยังไลน์กลุ่มของศูนย์บริการประชาชนของเทศบาลได้ครับ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของ
ศูนย์ฯได้เชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมกลุ่มแล้ว สำหรับการแจ้งให้ส่งรูปพร้อมระบุ
รายละเอียดจุดท่ีต้องการซ่อมให้ละเอียด แต่หากเป็นปัญหาใหญ่ ให้ท่านเขียนคำร้อง           
ณ ศูนย์บริการประชาชน พร้อมแนบรูปภาพระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อศูนย์บริการ
ประชาชนจะได้ดำเนินการส่งเรื่องของท่านไปยังงานท่ีรับผิดชอบต่อไป 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจีรพร  หวันแดง 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
ขอเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบ สำหรับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา   

ของประชาชนตำบลหนองหอย ให้ดำเนินการดังนี้ 
1. กรณีมคีำร้องเรียน ใหแ้ต่ละหมู่รวบรวมปัญหาและนำเสนอฝ่ายบริหารทราบ 
2. แจ้งเรื่องการปฏิบั ติ งานของพนักงานในวันหยุดราชการ คือ วัน เส าร์                  

กองสาธารณสุขฯ -งานเก็บกิ่งไม้ กองช่าง -งานตัดต้นไม้ท่ีรุกล้ำตามถนน หรือ
สายไฟ และตัดหญ้ า ซึ่ งเป็นงาน ค่ังค้างและเป็นปัญหาของประชาชน               
ท้ังนี้  สืบเนื่องจากวันท่ี 2 พฤษภาคม 2564 เกิดพายุทำให้ต้นไม้โค่นล้ม       
ซึ่งยังแก้ ไขไม่แล้วเสร็จ คณะบริหารจึงหารือกับส่วนราชการ พนักงาน          
ให้ปฏิบัติงานในวันหยุด คือ ทุกวันเสาร์ โดยเริ่มต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 15 พฤษภาคม 
2564 เป็นต้นไป เริ่มดำเนินการในส่วนของเขต 1 ดังนั้นจึงขอให้ท่านสมาชิก
สภาฯ เขต 1 ช่วยสำรวจประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีเทศบาลด้วย ขอบคุณค่ะ 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาฯ เขต 1 
ตามท่ีท่านประธานฯ กล่าวไว้ข้ างต้น เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                       

ผมมีความเห็นว่าไฟฟ้าภายในตำบลบางจุดมีอายุการใช้งานมานานแล้วและยังเป็นระบบเก่า 
หากเป็นไปได้ผมขอเสนอให้คณะผู้บริหารได้ปรับเปล่ียนพัฒนาให้เป็นระบบใหม่ เพื่อจะได้
ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น 

 
 
                                                                               9/นางจีรพรฯ.. 



 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีตำบล
หนองหอย 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีตำบล
หนองหอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
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 เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันน างจีรพร  หวันแดง 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ขอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ เรื่องของการปรับ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในตำบลหนองหอย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ได้กำหนดไว้
ในนโยบายเรื่องไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ซึ่งส่ิงท่ีท่านนำเสนอเป็นส่ิงท่ีดีทำให้ประหยัด
พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลฯ ท้ังนี้ จะต้องดูแผนฯ ประกอบด้วยว่าสามารถบรรจุ     
ลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไปได้หรือไม่ 

 
ขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัส           

โคโรน่า  (COVID-19) เชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงเพิ่มเติม 
 
เรียน ท่ านประธานสภ าฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนาง จีรพ ร  หวั นแดง 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
นำเรียนในเรื่องของกิจกรรมต่อไป ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีการระบาด

อย่างต่อเนื่อง จากการท่ีได้เข้าร่วมการประชุมกับท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ข้อมูลระบุ      
มี ผู้ป่วยในตำบลหนองหอยประมาณ 60 กว่าราย กระจายในทุกหมู่บ้าน ซึ่ งเป็น             
การแพร่ระบาดในตำบลหนองหอย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ได้หารือร่วมกัน         
เพื่อดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือประชาชนตำบลหนองหอย จึงให้กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม จัดทำโครงการ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประเภทท่ี 5 
การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้น โดยไม่ต้องนำเข้า ท่ีประชุมของคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ประธานกองทุนฯ สามารถอนุมัติเงินได้ไม่เกิน 100,000 บาท         
ซึ่งการจัดทำโครงการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข        
คือ รพสต. , อสม. และเทศบาลฯ ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน สภาเทศบาลฯ 
รวมถึงฝ่ายบริหาร ท้ังหมดจะทำงานร่วมกัน โดยกำหนดให้มีการประชุมผู้นำชุมชนในวันนี้ 
เวลา 13.30 น. จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว          
เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ท่ี 23 พฤษภาคม 2564         
ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน โดยการลงพื้นท่ีเชิงรุก เคาะประตูบ้าน เทศบาลฯ 
จะช่วยเหลือในด้านการควบคุมป้องกัน คือ แจกหน้ากากอนามัยและน้ำยาฆ่าเช้ือให้กับ
ประชาชนพร้อมแผ่นพับความรู้ในเรื่องการรับวัคซีนโควิด 19 โดยกลุ่มปฏิบัติงานต้องไป
เคาะประตูบ้าน พร้อมให้ความรู้ คำแนะนำในการใช้น้ำยาฆ่าเช้ือดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาในการใช้งานผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาฯ เขต 1 
ผมขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ และท่านนายกฯ ท่ีได้แถลงนโยบายในวันนี้  

พร้อมกับได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมรู้สึกดีใจมากท่ีท่านได้กรุณา
ตอบข้อซักถามของผมอย่างชัดเจน และตอบครบทุกประเด็น  

 
 

 
                                                                          10/นายวสันต์ฯ.. 



 

 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
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สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผู้สอบถาม 
ผม ข อ ข อ บ คุณ คณ ะ ผู้ บ ริ ห าร  ส ม า ชิ ก สภ าฯ  แ ละ ผู้ เข้ าร่ ว ม ป ระ ชุ ม ทุ ก ท่ าน                      
ขอปิดการประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
        ลงช่ือ                        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                             (นางกัญญาภัทร บุดดี) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
 

 
          ลงช่ือ                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นางสาววรรัตน์ พิบูลย์พันธ์) 

 

 
          ลงช่ือ                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย) 

 
 

             ลงช่ือ                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายอุสมาน สมัครไทย) 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได้รับรองแล้วในการประชุม    
สมัยสามัญ สมัยท่ี............... ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี.............................................     
จึงลงช่ือรับรองไว้ และปิดประกาศในท่ีเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 
 
 

         นายวสันต์ วิเชียร 
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 


